

5 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 14
เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดเชียงใหม่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 14
2. ใบสมัคร

สนจ.ชม
 คตธ.
 กษช.
 อำนวยการ
 บุคคล 02923
 ตรวจสอน
 กลุ่มจังหวัด 9 เม.ย. 2567
เลขที่รับ
สถานที่ เวลา 1425/67

มูลนิธิสัมมาชีพ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ดำเนินงานบนฐานของการเชื่อมโยงและ
ถักทอกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของสังคม ด้วยการบูรณาการประสานความร่วมมือจากผู้มีความรู้
ความสามารถที่หลากหลาย รวมถึงหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจที่มีจุดแข็งและมี
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการให้นำความรู้ ความสามารถประสบการณ์และสหวิทยาการต่างๆ มาใช้
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติภายใต้ปรัชญาสร้าง “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา คือ การประกอบอาชีพที่ลดการเบียดเบียนตนเอง ลดการเบียดเบียนผู้อื่น
ลดการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้

โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างความตระหนักในการเปลี่ยนแนวคิด
เปลี่ยนพฤติกรรม และขยายผลสู่เครือข่ายความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกภาคส่วนได้เกิดการ
เรียนรู้ ผ่านการแลกเปลี่ยนและการปฏิบัติร่วมกัน โดยที่ผ่านมามีผู้นำหลายภาคส่วนเข้าร่วมอบรม รวม 13 รุ่น
จำนวน 1,408 คน ปัจจุบันนี้กำลังเป็นเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงและร่วมขับเคลื่อนงานด้านสังคม
ร่วมกัน ครั้งนี้มูลนิธิสัมมาชีพได้จัดอบรมหลักสูตร โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 14 “Leadership
for Change - LFC#14 : BCG in Collaboration เพิ่มคุณค่าธุรกิจ ช่วยเศรษฐกิจยั่งยืน” อบรมทุกวัน
เสาร์และวันอาทิตย์ โดยเริ่มอบรมวันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ
ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรระดับผู้บริหารในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 14 ตามรายละเอียดที่แนบมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจาก
ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววัลย์พร ทิพย์สุภลักษณ์)

ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณณัฐนิชา เสมือนโพธิ์ : โทร 02 530 9204-5 / 094-043-0163 E-mail: sammachiv.lfc@gmail.com